

Số: /KH-SKHCN

Lạng Sơn, ngày tháng 7 năm 2023

KẾ HOẠCH
Triển khai mô hình điểm tuyên truyền thực hiện
Đề án 06 của Chính phủ tại Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về triển khai thực hiện các mô hình điểm về Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai mô hình điểm tuyên truyền thực hiện Đề án 06 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tranh thủ sự ủng hộ, tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, khuyến khích mọi nguồn lực, sự đồng tình của toàn xã hội, đặc biệt là người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương để tổ chức triển khai thực hiện thành công Đề án 06 của Chính phủ.

Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân, viên chức và người dân về vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06, xác định rõ đây là Đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp.

Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án 06 tại đơn vị được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

2. Yêu cầu

Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng.

Tuyên truyền triển khai Đề án 06 phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia, tiến hành trên phạm vi rộng. Phát huy thế mạnh của các phương tiện truyền thông như phát thanh, viễn thông Internet, hệ thống thông tin cơ sở, khai thác tốt các trang mạng xã hội để tuyên truyền có hiệu quả về Đề án 06, đảm bảo công tác tuyên truyền được sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06 đối với xã hội:

Cần phổ biến nội dung thông tin Dữ liệu dân cư có ý nghĩa rất quan trọng để xác thực, kết nối các dữ liệu, khai thác phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, minh bạch hóa các thủ tục hành chính thực hiện người dân chỉ phải cung cấp thông tin một lần; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính; nhận thức đầy đủ và sử dụng tiện ích, ứng dụng phục vụ giao dịch trên không gian mạng góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho đất nước.

Tuyên truyền mục tiêu tổng quát Đề án 06 của Chính phủ là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thể Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích như sau: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

1.2. Tuyên truyền quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp khi triển khai Đề án 06

Ưu tiên tập trung tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp biết được lợi ích thiết thực, tích cực tham gia 5 dịch vụ công thiết yếu và việc cấp số định danh điện tử cho công dân. Tuyên truyền vận động mạnh mẽ về nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp đến từng đối tượng tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cụ thể có hoạt động trong lĩnh vực được phân công phụ trách để nâng cao nhận thức, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa toàn xã hội, hưởng ứng và tham gia cùng Đảng và chính quyền thực hiện thành công Đề án 06 của Chính phủ.

Thông tin tuyên truyền về việc hệ thống định danh và xác thực điện tử được đưa vào sử dụng sẽ là nền tảng để phát triển hệ sinh thái số trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn kết với chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh bảo đảm thông tin, dữ liệu điện tử chỉ cần cung cấp, số hóa một lần, tạo sự minh bạch, rõ ràng, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm (rửa tiền gian lận thương mại, lừa đảo...) trên không gian mạng đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng trốn thuế, gian lận thương mại...

Thông tin về lộ trình triển khai của Đề án 06. Theo đó, các thông tin công dân sẽ dần được tích hợp trên thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử,

cùng với ứng dụng VNEID sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ Căn cước công dân thay thế nhiều giấy tờ khác để thực hiện các giao dịch với các cơ quan Nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn, chính xác và bảo mật thông tin.

+ Công dân khi thực hiện các dịch vụ công (đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia) các thông tin cá nhân sẽ được tự điền thông tin vào các biểu mẫu (form) đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết.

+ Công dân có thể thay thế Căn cước công dân vật lý và các loại giấy tờ mã công dân đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế...

+ Công dân có thể thực hiện các giao dịch tài chính (thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế chuyển tiền...).

Tuyên truyền về kết quả thí điểm tại các mô hình điểm về Đề án 06, qua đó, đúc kết kinh nghiệm, triển khai nhân rộng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời, cũng công khai thông tin về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình triển khai các nội dung trọng tâm của Đề án 06 và rút ra những bài học kinh nghiệm và kịp thời xây dựng các giải pháp khắc phục.

2. Hình thức tuyên truyền

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở có pano, áp phích, tờ rơi... tuyên truyền tiện ích của Đề án 06.

Đăng tin, bài viết trên Trang thông tin điện tử Sở, qua các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook).

Thông qua hình thức tổ chức các hội nghị, cuộc họp, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện các nội dung trọng tâm của Đề án 06 cho đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, thôn hoặc lòng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của xã.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí bảo đảm cho thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thông tin, tuyên truyền về kế hoạch triển khai mô hình điểm tuyên truyền thực hiện Đề án 06.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch.

- Phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công, pano, áp phích, tờ rơi... tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tuyên truyền tiện ích của Đề án 06.

- Công chức, viên chức chủ động hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

2. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Căn cứ Kế hoạch này yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chủ động triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc các bộ phận, đơn vị kịp thời báo cáo qua Văn phòng Sở để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Công đoàn; Đoàn thanh niên;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT,VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Quốc Anh